



**TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN**  
QUY NHON UNIVERSITY  
KHOA KINH TẾ & KẾ TOÁN



**TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG**  
Foreign Trade University  
KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

## LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC

Chiều ngày 15 tháng 04 năm 2022, tại phòng họp 1 trường Đại học Quy Nhơn đã diễn ra lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Khoa Kinh tế & Kế toán (Trường Đại học Quy Nhơn - QNU) và Khoa Kế toán – Kiểm toán (Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội - FTU). Đây là nền tảng để xây dựng các hoạt động hợp tác liên quan đến việc giảng dạy, nghiên cứu khoa học, trao đổi sinh viên nhằm hướng đến sự phát triển mạnh mẽ của hai Khoa trong thời gian tới. Quá trình hợp tác mở ra cơ hội học tập và trao đổi nghiên cứu cũng như kỹ năng nghề nghiệp giúp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực kế toán kiểm toán cho khu vực miền Trung và Tây Nguyên nói riêng cũng như cả nước nói chung. Tham dự lễ ký kết, có sự tham gia của PGS.TS. Trần Thị Cẩm Thanh – Trưởng khoa Kinh tế & Kế toán (QNU), PGS.TS. Trần Thị Kim Anh – Trưởng khoa Kế toán – Kiểm toán (FTU) và các giảng viên của hai Khoa.

Ngoài nội dung ký kết Biên bản ghi nhớ, hai bên cũng đã tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, trong đó đặc biệt là kinh nghiệm trong việc xây dựng và tổ chức giảng dạy chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Kế toán với sự tích hợp các nội dung của chương trình đào tạo chứng chỉ ACCA (Chứng chỉ Kế toán công chứng Anh quốc được cấp bởi Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc ACCA. Giá trị của văn bằng ACCA được công nhận rộng rãi trên toàn cầu). Chương trình chất lượng cao của Khoa Kinh tế & Kế toán sẽ bắt đầu tuyển sinh vào năm 2022 bên cạnh các ngành truyền thống của Khoa gồm Kế toán (chương trình tiêu chuẩn), Kiểm toán và Kinh tế (Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển). Hầu hết các học phần trong chương trình chất lượng cao sẽ được giảng dạy bằng tiếng Anh và có sự tham gia của nhiều giảng viên đến từ Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế TpHCM, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Công ty TNHH Đào tạo Thông minh (Smart Train),... Đây là cơ hội cho các bạn sinh viên khi tham gia chương trình đào tạo chất lượng cao của khoa Kinh tế & Kế toán, các bạn sẽ có cơ hội để đạt được chứng chỉ ACCA. Sở hữu chứng chỉ ACCA sẽ giúp bạn có cơ hội thăng tiến để trở thành nhà lãnh đạo, quản trị hoặc các vị trí cấp cao trong sự nghiệp Kế toán – Tài chính. Những cánh cửa nghề nghiệp mà bạn không nghĩ hoặc không hề biết rằng chúng tồn tại, vì bốn chữ ACCA đặt sau tên của bạn là tuyên bố mạnh mẽ về năng lực nghề nghiệp của bạn.

## MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA BUỔI LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC



**Hai Trưởng khoa tiến hành ký kết Biên bản hợp tác**



**Giảng viên hai Khoa cùng chứng kiến ký kết Biên bản hợp tác**



**PGS.TS. Trần Thị Cẩm Thanh phát biểu ý kiến**



**PGS.TS. Trần Thị Kim Anh phát biểu ý kiến**



**Giảng viên của hai khoa chia sẻ kinh nghiệm**



**Giảng viên của hai khoa chụp ảnh lưu niệm**